
sþ. 249. Fyrirspurnir. [131. mál]
I. Til samgöngumálaráðherra um störf flugvallanefndar.

Frá Axel Jónssyni, Sverri Júlíussyni og Matthíasi Á. Mathiesen.

Hvað líður störfum nefndar þeirrar, er ráðherra skipaði á árinu 1965 til að
gera tillögur um framtíðarstefnu í flugvallarmálum höfuðborgarsvæðisins?

II. Til ríkisstjórnarinnar út af könnun á hag dagblaðanna.

Frá Einari Olgeirssyni.

1. Hver hefur orðið árangur þeirrar könnunar á hag og stöðu íslenzku dag-
blaðanna, sem ríkisstjórnin ákvað að láta fram fara fyrir ári?

2. Hyggst ríkisstjórnin gera ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir, að sú þróun,
sem víða í Evrópu hefur leitt til sívaxandi blaðadauða og þar af leiðandi
minnkaðs raunverulegs prentfrelsis, gerist einnig hér á landi?


